



Tiếng Anh thực hành Giao tiếp Quốc tế

DÀNH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO ĐI TẬP LUYỆN & THI ĐẤU QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG:

Trong hành trình thể thao Việt Nam vươn tầm thế giới, làm chủ ngôn ngữ phổ thông là tiếng Anh đã trở thành một xu thế tất yếu và nhu cầu cấp thiết đối với các vận động viên thể thao thường xuyên tham dự các khóa tập huấn và các giải thi đấu quốc tế. Việc bồi dưỡng và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho các vận động viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng các khóa đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Nhận thức được nhu cầu này, Brainwork Việt Nam đã thiết kế, phát triển và thực hiện khóa học "TIẾNG ANH THỰC HÀNH GIAO TIẾP QUỐC TẾ" dành cho vận động viên thể thao đi tập luyện & thi đấu quốc tế.

Khóa học được thực hiện dựa theo chương trình **Tiếng Anh thực hành giao tiếp Speak Up** - Mô hình học tập tiếng Anh hoàn toàn mới của Brainwork Việt Nam, dựa trên sự kết hợp: Học, thực hành tiếng Anh hàng ngày với phần mềm DynEd trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh và Học, thực hành hàng tuần trên lớp với Giảng viên bản ngữ từ đó giúp cho học viên phát triển khả năng NGHE, NÓI và PHẢN XẠ TỰ NHIÊN trong giao tiếp tiếng Anh.



Học và thực hành với DynEd
30 – 45 phút mỗi ngày



Học và thực hành với Giảng viên
02 buổi mỗi tuần

SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC, HỌC VIÊN SẼ CÓ KHẢ NĂNG:

- ❖ TỰ TIN giao tiếp khi đi lại, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện ngầm hay tại sân bay trong các tình huống như làm thủ tục check-in, tại cửa kiểm tra an ninh, trong phòng chờ lên máy bay và trên máy bay...;
- ❖ Giao tiếp LINH HOẠT trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày như khi nhận và trả phòng tại khách sạn, gọi món ăn và dùng bữa tại nhà hàng, hỏi và chỉ đường, mua sắm...;
- ❖ Vận dụng THÀNH THẠO các mẫu câu giao tiếp trong tập luyện thể thao: cách đưa ra lời đề nghị, trao đổi ý kiến, thảo luận... với huấn luyện viên và các vận động viên khác;
- ❖ CHỦ ĐỘNG giao tiếp khi tham dự các giải thi đấu quốc tế;
- ❖ TỰ TIN giao lưu và trả lời phỏng vấn trước truyền thông quốc tế, khi tham dự tiệc chiêu đãi, lễ trao giải...;
- ❖ Phát âm CHUẨN XÁC các từ vựng liên quan đến các chủ đề trong khóa học.

THÔNG TIN CHI TIẾT của KHOÁ HỌC được nêu trong website >>>

THÔNG TIN TỔ CHỨC KHOÁ HỌC



Đối tượng tham dự

Vận động viên thể thao tham gia tập luyện & thi đấu quốc tế.



Giảng viên*

Mr. Martin Phillip Hoare, Giảng viên của Chương trình Tiếng Anh Thực hành Speak Up, có trên 08 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam.



Địa điểm*

Phòng học của Brainwork Việt Nam
15 Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội



Thời lượng và thời gian khai giảng*

1. Thời lượng: 03 tháng/khóa học
2. Thời gian khai giảng: 29.9.2016



Học phí tham dự

95 USD/ học viên/tháng

(*Bao gồm: Phí giảng dạy, hỗ trợ chương trình, tài liệu đào tạo, tài khoản học với phần mềm DynEd*)



Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự khóa học bằng cách điền vào PHIẾU ĐĂNG KÝ kèm theo rồi gửi cho Brainwork Việt Nam theo địa chỉ:



Ms. Khánh Nga

Trợ lý chương trình tiếng Anh

EMAIL xin gửi tới:

ngatk@brainwork.com.vn

ĐIỆN THOẠI:

04 35 626 766 ♦ 093 225 9270

FAX:

04 35 626 788

ONLINE:

www.speakup.edu.vn

(* Để phù hợp với mong đợi, đặc điểm của học viên vào thời điểm chốt danh sách tham dự, Brainwork có thể điều chỉnh giảng viên, nội dung, thời lượng và địa điểm đào tạo.

www.speakup.edu.vn